

กุง

เชอ วงสงสาร

สมัยเด็ก ๆ เห็นกุงเคลื่อนไหวไปหมด เจ้าตัวใหญ่ก้ามมีหนามแหลม ๆ เชี่ยวคือ เขาจับมา
ยัดน้ำตาย ยก้ามได้น้ำลายยังฟูมปาก เรียกว่า กุงก้ามกราม ส่วนตัวเล็กมาหนอยก้ามไม่ใหญ่ เรียกว่า
กุงก้ามเกลี้ยง คือก้ามไม่มีหนามแหลม ตัวเล็กไม่มีก้าม เรียกว่า กุงนาง ส่วนตัวเล็กกะจิวลิ้ว เรียก
กุงฝอย

กุงฝอย เป็นกุงขนาดเล็ก เขาใช้ตัวเป็น ๆ ผูกกับเบ็ดพอให้กุงยังเป็นและว่ายน้ำเป็นเหยื่อ
สำหรับตกปลากะพง (น้ำจืด) ซึ่งเห็นคนลอยเรือตามแม่น้ำตกกันเป็นแถว เขามักจะรู้ที่อยู่ปลากะพงง่าย
เพราะปลากะพงเป็นปลาชิวโล ชอบฮุบแล้วก็ว่ายวนเวียนอยู่เดิม ฉะนั้นจึงมักจะพูดว่า เอากุงฝอยตกปลา

นอกจากกุงน้ำจืดแล้วยังมีกุงน้ำกร่อย และกุงน้ำเค็มอีกเป็นจำนวนมาก กุงกลาลำ และ
กุงน้ำกร่อย นอกจากเอาเนื้อไปกินแล้ว ยังเอาโครงกุงติดไม้ขายได้เป็นเครื่องประดับ

อวัยวะของกุงมีอยู่สองอย่างที่ไม่เหมือนกับสัตว์อื่น คือ
มีกรี เรียกว่า กรีกุง ลักษณะแหลมและเป็นยัก ๆ ยาวไปข้างหน้า คล้าย ๆ กับเรดาร์
ของเรือดำน้ำ กุงจะคอยหลังกรูด ตู ๆ กุงเป็นสัตว์ขี้กลัวเสียจริง ถูกอะไรเข้าถอยหลังย่น ทั้ง ๆ ที่
มีกรีมแหลมอยู่ข้างหน้า

อุง เป็นก้อนไข่แดงอยู่บนหัว เรียกกันว่า อู รับประทานอร่อยมัน และต้องเป็นบางฤดู

กุงมีชื่ออยู่บนหัวของมัน ความจริงเป็นกระเพาะมากกว่า เมื่อกินอาหารก็อยู่ในกระเพาะ
มันอยู่บนหัวไปหน่อย จึงเรียกกันว่าขี้เพราะมีสีดำ

กึ่งเป็นสัตว์ชอบกินของเน่าเปื่อย คนช้อนกุ้งจึงนิยมช้อนได้สุนัขนำลอมมาเพราะมีกุ้งชุม การจับกุ้งนั้นดูจะจับไม่ยาก ใช้วิธีช้อนกุ้งมกึ่ง เนื่องจากเขาว่ากุ้งชอบของเน่าเปื่อย เขาจึงเอาหอยโข่งมาหุบเอาเปลือกออก เอาเนื้อผูกกับเชือกแขวนไว้ชายน้ำเวลากลางคืน เวลาจะช้อนก็พายเรือไปใกล้ ๆ เอาไฟส่องพอเห็นกุ้งกินเชือกก็เอาสวิง (ตะแกรงมีตาข่าย) ช้อนข้างใต้ก็ได้กุ้งแล้ว พายไปพายมา 3-4 เทียบก็ได้หลายกิโล

มกึ่ง การงมนี้หนักมกึ่งมือทองสามารถจับได้ง่าย ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอะไรเลย นอกจากมืออย่างเดียว คนงมกึ่งมักจะดำน้ำไปชายฝั่ง ซึ่งสงสัยว่าจะมีกุ้ง นั่งคุกเข่าเอามือควานพอดูกุ้งเข้าเท่านั้น กุ้งจะตั้งตัวดอยหลังกรุดเข้าระหว่างเข่าพอดี จับได้เลย เเคราะห์ดีกึ่งมันดอยหลังออก ถ้ามันเดินหน้าแล้วเอากรีต่าละก็ ป่านนี้หนักมกึ่งคงเป็นหมันไปแยะ

นอกจากมกึ่ง ช้อนกุ้ง แล้วการตกกุ้งก็นิยมกัน การตกกุ้งก็เหมือนตกปลาต้องมีเบ็ด เบ็ดกุ้งกับเบ็ดปลาไม่เหมือนกัน กล่าวคือเบ็ดกุ้งไม่มีเงี่ยง ใช้เข็มเย็บผ้างอเข้าเท่านั้น ข้อสำคัญต้องมีตะกั่วดวงให้เบ็ดอยู่กับดิน เพราะกุ้งคลานอยู่ตามดิน เชือกทั่ว ๆ ไปใช้ใส่เดือน เมื่อกุ้งกินเบ็ดไม่ต้องวัดให้เบ็ดติดปาก ค่อย ๆ สวากุ้งก็ติดเบ็ดมาแล้ว นักตกชันทัวหนึ่งตกได้ถึง 10 ก.ก. การไปตกกุ้งนี้มีเบ็ดกุ้งบางคนถึง 10 คัน ครอบตัวไปหมด

พูดถึงกุ้งเต้น นักกินจะต้องนึกถึงเมืองปทุมธานี ไกลตั้ง 29 ก.ม. จากกลางเมืองหลวง คนก็ยังอุตสาหะเดินทางไปกิน กุ้งเต้นนั้นฟังดูก็คล้าย ๆ กับเอากุ้งเป็น ๆ มาทำอาหาร และกินขณะที่มันยังไม่ตาย คือยังเต้นอยู่ แต่ความจริงเป็นกุ้งขนาดใหญ่ที่ปิ้งให้ดิบ ๆ สุก ๆ ทำคล้ายพว้า ยกมาใหม่ ๆ เนื้อกุ้งยังเต้นอยู่เลย กุ้งที่ยังไม่ตายเขาก็กินกัน ทำง่าย ๆ คือ ช้อนกุ้งฝอยตามลำคลองมาใส่ด้วย แล้วบิตะมะนาว กุ้งมันคงแสบตากระโดดกันหยองแหงจับกินทีละตัว หวานอย่าบอกใคร เขาเรียกว่า กุ้งกระโดดอย่าไปกินเข้าเลย เเคราะห์ห้ามยามร้ายจะติดตัวจิตโดยไม่รู้สึกตัว

กึ่งยิงก็เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่เบ็ดตุมที่นัยตา ไม่ใช่เพราะกุ้งไปยิงเอา ไม่เกี่ยวกันเลย คนที่เป็นกึ่งยิงมักจะถูกหาว่าไปมองของสกปรกของคนอื่น มองของสกปรกของตัวเองไม่เป็นไร เพราะมีภูมิ

คัมภีร์ กุงยิ่งมักจะเกิดเป็นแค้นแก่เด็กวัยรุ่น ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิง เล่ากันว่าตอนสมัยสงคราม น้ำ
 ประปาไม่ค่อยมีใช้ นักเรียนพยาบาลต้องมาอาบน้ำที่แพหน้าศิริราช ทั้ง ๆ ที่น้ำไม่ร้อนแต่ก็มีสวะหลายกอง
 ลอยทวนน้ำเข้าไปใกล้ ๆ ที่อาบน้ำของนางพยาบาลเสมอ นางพยาบาลก็คงนึกว่าจรเข้คุณ จึงกว้างไป
 ค่ายคุณแสม เสียงจรเข้ร้อง "โอย" แล้วก็จมน้ำหายไป ตั้งแต่นั้นสวะทวนน้ำก็ซาหายไป นาน ๆ
 จะมีสักครั้ง ครั้งสุดท้ายโดนน้ำสวะเข้า เจ็บฉิบไปเลย จรเข้คงกลัวน้ำสวะจะกระมัง

กุงกับหอยเป็นอาหารทะเลเหมือนกัน หอยหลอดเป็นอาหารอันโอชะ เพื่อนเขี้ยว ลือ
 เคยเห็นกุงหลอดไหม

ตอบไปว่า อ้วไม่เคยเห็น แต่อ้วเคยกุงกินยังหลอด !

ปู้ไช้อ้วก็เคยวะ

